



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Bảo Sức khỏe và Đời sống và đại diện các nhà tài trợ trao tặng tủ thuốc cho Trạm Y tế xã Nậm Pi và 11 Trạm Y tế trên địa bàn huyện Nậm Nhùn
Ảnh Nguyễn Hằng

Các đồng chí Tổng Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Ảnh Nguyễn Hằng



Đoàn khám, chữa bệnh tình nguyện cho nhân dân xã Nậm Chà
Ảnh Phương Thúy

Đoàn khám chữa bệnh tình nguyện cấp thuốc cho Nhân dân xã Nậm Chà
Ảnh Phương Thúy



BẢN TIN Y TẾ LAI CHÂU



Số 01
2024

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU
Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698 - Email: gsklc@gmail.com



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. HOÀNG VĂN THẮNG
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gsklc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 03/GP-XBBT

do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 14 tháng 02 năm 2023

In tại CN Công ty TNHH XD và TM Ngọc Hưng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2023

TRONG SỐ NÀY

Ngành Y tế: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe
Nhân dân1

Mai Hoa

Trung tâm Y tế Than Uyên học tập và làm
theo gương Bác4

Nguyễn Hằng

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong
dịp tết nguyên đán6

Ngọc Châm

Chủ động phòng, chống bệnh Đại trên
người8

Nguyễn Thúy

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Bệnh viện Y học cổ truyền Thực hiện tốt
phong trào xây dựng đơn vị Xanh - Sạch -
Đẹp10

Bạch Mai

Bộ Y tế khuyến cáo cách bảo vệ sức khỏe
người dân trong mùa lạnh11

Nguyễn Hằng

Tin hoạt động13

Ảnh bìa 1: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu; lãnh
đạo sở, huyện Nậm Nhùn; lãnh đạo Báo Sức khỏe và
Đời sống trao chăn ấm và quà cho đại diện các em học
sinh tại Trường bán trú THCS xã Nậm Pì (Nậm Nhùn)

Ảnh Nguyễn Hằng



TTND, BSCKII. Bùi Tiến Thanh -
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát
biểu tại Hội nghị

Ảnh Nguyễn Hằng

Quang cảnh Hội thảo tập huấn trực
tuyến sử dụng phần mềm quản lý đấu
thầu thuốc trên Trang thông tin điện
tử của Trung tâm Mua sắm tập trung
thuốc Quốc gia tại điểm cầu Sở Y tế
Lai Châu

Ảnh Nguyễn Hằng



Lãnh đạo Đảng bộ Trung tâm Y tế
Than Uyên tặng giấy khen cho các
đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Ảnh Mai Hoa

Cán bộ Trạm Y tế phường Quyết
Tiến (Thành phố Lai Châu) theo
dõi trẻ sau khi tiêm vắc xin

Ảnh Hồng Thơm



Ngành Y tế: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Y tế Lai Châu đã nỗ lực, linh hoạt ứng phó hiệu quả, vừa phòng, chống các loại dịch bệnh, vừa tiếp nhận, thăm khám và điều trị kịp thời, chu đáo cho người bệnh. Đặc biệt, các cơ sở y tế luôn không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, ngành Y tế đã không ngừng chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ thầy thuốc “Sáng về y đức, giỏi về y thuật”; nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, nỗ lực đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần dân. Theo đó, cùng với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, ngành Y tế đã ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong khám và điều trị.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế ngày càng trưởng thành và



Phẫu thuật sút môi, hở hàm ếch cho bệnh nhân tại BVĐK tỉnh

lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đủ năng lực, trình độ, có khả năng tiếp cận với những thành tựu mới của nền y học. Chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ bản đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Toàn ngành có 612 bác sỹ, đạt 12,51 bác sỹ/vạn dân (BSCK II: 9; Thạc sỹ: 03, BSCKI: 163; Bác sỹ: 438); DSDH: 110 người đạt 2,25 DSDH/vạn dân; Cử nhân Y tế công cộng: 46; Đại học điều dưỡng: 301; Đại học kỹ thuật viên: 46; Đại học khác: 138 người; 53 trạm y tế xã có Bác sỹ biên chế tại trạm chiếm 50%, 100% số xã có Y sỹ đa khoa, 97,2% xã, phường, thị trấn có Nữ hộ sinh trung học hoặc Y sỹ sản nhi. Năm 2023, ngành cử hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật tại các Bệnh viện Trung ương.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định không có dịch lớn xảy ra. Toàn tỉnh ghi nhận một số ca bệnh như: Đau mắt đỏ, Quai bị, Thủy đậu, Tay chân miệng, Than, và một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ quay trở lại như: Viêm não Nhật Bản, Sởi-Rubella, Ho gà, Uốn ván sơ sinh... tại một số huyện, thành phố. Không ghi nhận trường hợp tử vong do dịch. Các dịch bệnh khác không có diễn biến bất thường. Tăng cường công tác phát

hiện, điều trị bệnh nhân sốt rét; không có dịch sốt rét xảy ra. Năm 2023 phát hiện 93 ca mắc sốt rét (thể P.Vivax), giảm 10 ca so với cùng kỳ năm 2022. Phối hợp với Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đánh giá tình hình sốt rét, các hoạt động của Dự án tại huyện Mường Tè và các biện pháp can thiệp nhằm làm giảm và cắt đứt lây truyền sốt rét tại các xã trên địa bàn huyện, trong đó xây dựng Kế hoạch lộ trình không ghi nhận ca bệnh vào năm 2026 và thanh toán bệnh sốt rét vào năm 2029.

Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin 4.493/8.086 trẻ, đạt 55,57% kế hoạch (KH), tổng số trẻ 18 tháng tiêm phòng DPT mũi 4: 1.872/8.167 trẻ, đạt 22,9% KH (2 chỉ tiêu này không đạt do thiếu vắc xin từ Trung ương). Tổng số PNCT tiêm phòng 2 mũi uốn ván trở lên (UV2+): 7.244/8.098 người, đạt 89,45% đạt 100% KH. Tổng số trẻ 18 tháng tiêm Sởi - Rubella: 7.914/8.167 trẻ, đạt 96,9% KH. Tiêm phòng các loại vắc xin khác đều đạt chỉ tiêu KH giao.

Thực hiện tốt chương trình Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em. Tổ chức triển khai các hoạt động nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, giảm suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Tổ chức khám thai cho các bà mẹ đang trong thời kỳ mang thai, khám và điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ 15- 49 tuổi, chăm sóc sau sinh, triển khai cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tới người dân. Thực hiện công tác giám sát, hỗ trợ hoạt động tại cơ sở về phòng, chống Suy dinh dưỡng (SDD), Chiến dịch uống Vitamin A đợt 1,2/2023; chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời; đánh giá thể lực, tầm vóc Việt; các hoạt động Dự án 7 trên địa bàn toàn tỉnh. Duy trì cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau đẻ 1 tháng uống bổ

sung viên đa vi chất tại 04 huyện đặc biệt khó khăn (Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn) đạt trên 80%. Điều tra, đánh giá thể lực, tầm vóc tại 81 trường trên địa bàn tỉnh. Kết quả: Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai > 3 lần/3 kỳ đạt tỷ lệ 71%; tỷ lệ phụ nữ đẻ được CBYT đạt tỷ lệ 84,3%. Tỷ lệ trẻ em dưới < 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi là 16,69% giảm 1,1% so cùng kỳ 2022. Tỷ lệ trẻ em dưới < 5 tuổi SDD chiều cao/tuổi là 22,90% giảm 1,25% so cùng kỳ 2022.

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể được kiểm tra 4.185/4.248 cơ sở hiện có, trong đó số cơ sở đạt TCVS là 3.854, chiếm 92%; 334 cơ sở vi phạm (trong đó xử phạt vi phạm hành chính 31 cơ sở, với số tiền >36 triệu đồng). Công tác DS-KHHGD tiếp tục được đẩy mạnh, phối hợp lồng ghép với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về DS - KHHGD, luật hôn nhân gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, những tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Tỷ lệ tăng dân số là 1,04%, tăng dân số tự nhiên 12,27‰, mức giảm tỷ suất sinh 0,54‰. Tỷ số giới tính khi sinh 116 trẻ nam/100 trẻ gái.

Công tác quản lý Nhà nước về dược được thực hiện hiệu quả. Mạng lưới cung ứng đảm bảo đủ thuốc thiết yếu, thuốc chuyên khoa, duy trì đủ cơ sở thuốc phòng, chống lụt bão, thiên tai. Mạng lưới Y tế cơ sở được quan tâm đầu tư, phát triển rộng khắp đến tận y tế thôn, bản, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong tỉnh được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng y tế cơ sở, có 88/106 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 83,02%. Hệ thống trạm y tế xã, phường thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban



Tiêm chủng cho trẻ em tại Trạm y tế thị trấn Sìn Hồ

đầu, cấp cứu, khám, chữa bệnh thông thường, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế gần nhất.

Số người nhiễm HIV hiện đang quản lý là 1.610 người, điều trị ARV 1.321 người (trong đó có 25 trẻ em). Duy trì điều trị cấp phát thuốc Methadone tại 08 cơ sở điều trị và 30 điểm cấp phát thuốc trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số bệnh nhân đang điều trị Methadone 2.077 người, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch (2.068 người); trong đó bệnh nhân cấp phát thuốc nhiều ngày 1.069 người. Số bệnh nhân quản lý điều trị tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Các Chương trình Mục tiêu Quốc gia y tế được triển khai có hiệu quả; chất lượng khám, điều trị tại các cơ sở y tế không ngừng được nâng cao. Tổng số giường bệnh toàn tỉnh 1.590 giường. Tổng số lần khám bệnh năm 2023 là 1.133.062 lượt bệnh nhân, đạt 92% kế hoạch, tăng 67.125 lượt so với năm 2022. Số lượt khám chữa bệnh trung bình của người dân đạt 2,3 lượt/người/năm. Bệnh nhân điều trị nội trú 87.164/83.100 lượt, đạt 105% kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh đạt 89%. Bệnh nhân điều trị ngoại trú (gồm cả kê đơn): 536.237/612.000 lượt, đạt 88% kế hoạch.

Nhiều kỹ thuật mới được các Bệnh viện

Trung ương chuyển giao đã được BVĐK tỉnh, TTYT huyện ứng dụng trong điều trị bệnh có hiệu quả. Ngành thường xuyên phát động phong trào thi đua và tổ chức nhiều cuộc thi về y đức của người thầy thuốc, qua đó, giúp cán bộ, nhân viên y tế nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, thay đổi tư duy trong việc chăm sóc người bệnh, coi người bệnh như người thân của mình. Tổng số dịch vụ kỹ thuật tại tất cả các tuyến đều tăng so với cùng kỳ năm 2022 và chủ yếu tập trung tại BVĐK tỉnh với 6.478/6.478, đạt 100% tổng số danh mục đã được phê duyệt. Triển khai 08 dịch vụ kỹ thuật mới gồm: Test HP hơi thở, Điều trị bằng các dòng điện xung, Bơm surfactant điều trị suy hô hấp sơ sinh, Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo, Chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm, Định lượng Hormon BNP của sinh hoá, Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học, Kỹ thuật xét nghiệm hồng cầu lưới.

Xác định nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính vì vậy, ngành Y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Làm tốt công tác y tế dự phòng, kịp thời ngăn chặn, khống chế các loại dịch bệnh. Tin rằng, với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong toàn tỉnh; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân sẽ ngày càng được thực hiện tốt hơn; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Mai Hoa

TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Trong những năm qua, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y như từ mẫu" luôn thấm sâu trong tâm trí của những người cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế Than Uyên. Lời căn dặn đó đã và đang được các y, bác sỹ tại Trung tâm thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, được người bệnh và Nhân dân đánh giá cao. Với sự quan tâm, nhẹ nhàng của các y, bác sỹ nơi đây đã tiếp thêm ý chí cho bệnh nhân chiến thắng bệnh tật, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào cái tâm, cái tình của người cán bộ y tế. Có được những chuyển biến tích cực đó không thể phủ nhận những cố gắng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gắn việc học tập và làm theo lời Bác với đảm bảo quy tắc ứng xử trong cán bộ CNVC-LĐ.

BSCKI. Vũ Văn Quang - Giám đốc Trung tâm cho biết: "Hàng ngày, Trung tâm tổ chức giao ban để trao đổi chuyên môn, đồng thời quán triệt y đức tới tất cả cán bộ, y, bác sỹ.



Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên chăm sóc cho bệnh nhân

Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức cho các y, bác sỹ đăng ký thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực, cụ thể. Trong đó, xác định mỗi cán bộ đảng viên, công chức phải là tấm gương về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phải tạo được sự chuyển biến cụ thể trong từng khoa, phòng, nhất là phải kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, khích lệ tinh thần. Việc làm theo Bác được Trung tâm đặc biệt coi trọng, gắn với thi đua khen thưởng hàng quý và những sai phạm về y đức được xử lý công khai, minh bạch...". Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trung tâm đã vận dụng, lồng ghép những chủ đề, nội dung vào trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, không tách rời việc thực hiện cuộc vận động với công tác chuyên môn. Các khoa, phòng đều tổ chức triển khai và phát động phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện tốt 12 điều Y đức và các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Là địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua, lại là nơi giáp ranh với 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Than Uyên cũng phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn về lây truyền các loại bệnh như: COVID-19, Cúm A, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, bệnh tay - chân - miệng... do vậy việc xây dựng ý thức giữ gìn

vệ sinh môi trường cho người dân được đặc biệt quan tâm. Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với các cơ quan hữu quan phát động nhiều chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế thải; tổ chức điều hành, mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống Lao; Triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng như: Phòng chống dịch COVID - 19, cúm A, phòng chống bệnh chân tay miệng; phối hợp với Phòng giáo dục huyện truyền thông tại các trường Mầm non, tập huấn cho các giáo viên, người nuôi dạy trẻ cách phòng, tránh bệnh tay - chân - miệng. Trực tiếp giám sát và chỉ đạo công tác tiêu độc khử trùng tại các trường mẫu giáo bằng việc phun hóa chất CloraminB.

Về công tác khám, chữa bệnh, điều trị bệnh nhân được TTYT huyện đặc biệt quan tâm. Những năm qua, thấm nhuần di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Những người thầy thuốc phải là những người thông cảm thật đầy đủ với những khổ sở, đau đớn của người bệnh, phải nhã nhặn và tình cảm, nhân nhục và chịu đựng và phải tận tình cứu chữa người bệnh" đã được cán bộ, y, bác sỹ TTYT huyện Than Uyên luôn khắc ghi và làm theo. Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ TTYT huyện đã lồng ghép nội dung, ý nghĩa việc thực hiện Kết luận 01 và Kết luận số 21 với nhiệm vụ chuyên môn của từng khoa, phòng và công tác triển khai quy tắc ứng xử của từng cán bộ y, bác sỹ, từng bước tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, viên chức và đoàn viên. Việc thực hiện quy tắc ứng xử thường xuyên được lãnh đạo Đảng bộ TTYT huyện đôn đốc, giám sát và kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Trong các kỳ họp hội đồng người bệnh, hội điều dưỡng đều tiến hành thăm dò mức độ

hài lòng của người bệnh, lấy ý kiến phản ánh, đóng góp về tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế khi giao tiếp với người bệnh và người nhà bệnh nhân. Chính nhờ những cố gắng trong việc thực hiện, nên chất lượng công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Năm 2023 tổng số lần khám bệnh tại bệnh viện là 177.506 lượt người, điều trị nội trú cho 14.680 lượt người, điều trị ngoại trú 94.004 lượt người (tất cả đều tăng so với cùng kỳ 2022). Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, y, bác sỹ của Trung tâm luôn thấm nhuần lời dạy của Bác về việc thực hành tiết kiệm trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sử dụng điện, nước, tài sản của cơ quan. Tích cực hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện tốt các nội quy của đơn vị để phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tài sản cơ quan, vệ sinh môi trường...

Những kết quả trên thể hiện sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo, viên chức người lao động cùng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, được các cấp, các ngành, nhân dân tin tưởng. Năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên được xếp từ hạng III lên hạng II theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu. Đây là đơn vị tuyến huyện đầu tiên được UBND tỉnh Lai Châu xếp hạng II. Phát huy những thành tích đã đạt được, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện, xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung./.

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn năm 2024 đang đến gần, không khí mua bán các mặt hàng cũng diễn biến tấp nập khắp các nẻo đường từ Trung tâm đến vùng thôn bản, ngoài sản phẩm thông dụng của các Công ty sản xuất trong nước, người tiêu dùng được chứng kiến sự góp mặt khá phong phú các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống, mứt hoa quả, nước giải khát, rượu, hạt dưa, hạt bí đủ loại... Tuy nhiên, nguy cơ mứt tết mất an toàn vệ sinh thực phẩm là điều rất dễ xảy ra khi điều kiện sản xuất của các cơ sở đều trong tình trạng tạm bợ, thủ công và vệ sinh không đảm bảo. Bên cạnh đó, nguyên liệu chế biến các loại mứt không được bảo quản hợp lý, thậm chí người sản xuất còn sử dụng thêm nhiều phụ gia, hóa chất độc hại để bảo quản và làm bắt mắt người tiêu dùng.

Đối với các sản phẩm nem, chả và các sản phẩm từ thịt thì nguy cơ ô nhiễm hàn the rất dễ xảy ra. Việc dùng nhiều hàn the trong chế biến thực phẩm có thể gây ngộ độc cấp và mãn tính cho người sử dụng. Không chỉ các loại mứt, rượu, nem, chả. Một số cơ sở kinh doanh nhập các mặt hàng được sản xuất không đảm bảo vệ sinh, còn rất nhiều các mặt hàng phục vụ tết được bày bán tràn lan tại các chợ với đủ màu sắc bắt mắt người tiêu dùng cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ "3 không": Không nhãn mác; Không ngày sản xuất và Không hạn sử dụng.

Để có thể mua được hàng hoá đảm bảo chất lượng, mọi người hãy cảnh giác và tuân thủ



Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra VSATTP tại huyện Tam Đường

nguyên tắc nói không với thực phẩm trôi nổi trên thị trường, tránh mua những sản phẩm không ghi rõ tên, nguồn gốc xuất xứ, địa chỉ của nhà sản xuất và không ghi hạn sử dụng. Thực hiện tốt nguyên tắc mua sắm thông minh, ăn uống hợp lý không nên có thói quen mua và tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày tết, tránh đồ ăn dễ bị hỏng lại mất ngon và lãng phí. Chỉ nên chuẩn bị thực phẩm cho 2 đến 3 ngày tết và cần có chế độ ăn hợp lý cho những thành viên, theo độ tuổi trong gia đình.

Việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người và còn là quyền cơ bản của mỗi người dân; an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, phát triển giống nòi, tăng cường nguồn lực con người, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ đắc lực cho việc giảm nghèo ở mỗi địa phương.

Theo Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế, các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngộ độc là do vi sinh vật, hoá chất, độc tố tự nhiên và do thức ăn hư hỏng, biến chất. Các tác nhân trên đều có thể xảy ra qua đường ăn uống, chế biến và bảo quản thực phẩm. Những nơi có nguy cơ cao để xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm là các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Do đó để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, người cần tuân thủ 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt đối với các em học sinh, tuyệt đối không uống nước lã, nước

đá mất vệ sinh; không ăn các loại thực phẩm không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ăn quà vặt: Ó mai, các loại kẹo xanh đỏ phẩm màu lòe loẹt và thực hiện rửa tay bằng xà phòng vào các thời điểm như: Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; sau khi chơi hoặc cầm nắm vào đồ vật nơi công cộng, sau khi ho, hắt hơi.

Để có thể đón tết vui vẻ và vẫn giữ gìn

được sức khỏe, mọi người cần chú ý ăn vừa đủ các món ăn ngày tết, ăn đúng giờ, không nên ăn quá nhiều vì các món ăn ngày tết thường chứa nhiều năng lượng. Không nên cho trẻ uống nhiều nước ngọt, ăn mứt, kẹo nhiều để tránh làm các cháu bỏ bữa ăn chính, gây ảnh hưởng đến tình trạng tăng trưởng dinh dưỡng của các cháu sau Tết./.

Ngọc Châu

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG KHỐI THAM MƯU, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2023

Ngày 20/12, Khối tham mưu, quản lý Nhà nước về Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 tại Trường Chính trị tỉnh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng thuộc Khối thi đua: Trường Chính trị tỉnh (đơn vị Trưởng Khối); Sở Y tế (đơn vị Phó Trưởng Khối); Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Lao động thương binh và xã hội; Trường Cao đẳng cộng đồng.

Trong năm 2023, Khối tham mưu, quản lý Nhà nước về Văn hóa - Xã hội đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, thực hiện nghiêm chủ đề công tác của năm là chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đều hoàn thành xuất sắc như: 100% các cơ quan đã triển khai phong trào thi đua được cán bộ, công chức, viên chức đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ tạo sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực như: Sở Khoa học và công nghệ thực hiện mô hình, tập huấn chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho 630 lượt người dân, xây dựng 18 mô hình với 10 giống cây trồng; tập huấn xử lý mùi hôi, chất thải bã dong riêng cho 107 hộ dân, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu trình UBND tỉnh tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở cho 3 xã và 52 thôn bản; Sở Văn hoá thể thao và du

lich phối hợp tổ chức tập huấn xây dựng và thực hiện quy ước hương ước vùng dân tộc thiểu số cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 100% các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai thực hiện phong trào phù hợp với đặc thù riêng của từng cơ quan, chủ động triển khai kế hoạch hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023; triển khai vận động, sử dụng Quỹ, đến nay 100% các cơ quan trong Khối đã huy động ủng hộ nộp "Quỹ vì người nghèo" và tổ chức nhiều những hoạt động quyên góp, từ thiện, ủng hộ với tổng số tiền hàng tỷ đồng; 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng quy định; phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký thi đua... xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; bình xét kết quả thi đua, khen thưởng năm 2023 và Trao Cờ Luân lưu của Khối cho Sở Y tế.

Kết quả khen thưởng năm 2023 của khối: Trường Chính trị tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua và 02 đơn vị Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đại diện lãnh đạo của các đơn vị đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2024. Sở Y tế được các đơn vị trong Khối đề cử là Trưởng khối tham mưu, quản lý Nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2024./.

Ngọc Châu

Chủ động phòng, chống bệnh Đại trên người

Chó, mèo không chỉ là những con vật được nuôi trông nhà mà đôi khi chó, mèo còn là những con “thú cưng” để con người bầu bạn, chó còn được huấn luyện thành những chú thợ săn... nhưng những con vật này không được chăm sóc, tiêm phòng dại thì rất nguy hiểm khi chúng bị mắc bệnh. Khi lên cơn dại chúng tấn công tất cả các con vật khác kể cả con người. Dịch dại làm thiệt hại lớn về kinh tế và gây nguy hiểm trực tiếp tới sức khoẻ và tính mạng của người dân. Xác định được công tác phòng, chống dịch dại có vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Trong những năm qua, Ngành Y tế Lai Châu đã nỗ lực chủ động trong công tác phòng, chống dịch dại nhằm khống chế dịch, giảm tỷ lệ tử vong và nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống bệnh dại.

Tính đến hết ngày 21/12/2023, toàn tỉnh có 2.104 trường hợp bị chó, mèo cắn, trong đó có 1.919 trường hợp đến tiêm vắc xin phòng bệnh Đại tại các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh, số tiêm phòng tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Trước hết là do thói quen thả rông vật nuôi của người dân mà không rọ mõm, đặc biệt là ở các vùng nông thôn; công tác tiêm phòng dại cho chó, mèo chưa được người nuôi thực sự quan tâm; một số người dân còn chủ quan, nhận thức chưa đúng về bệnh dại và cách phòng chống...

Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Đại trên người, nhằm hạn chế ca mắc và tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh,



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiêm vắc xin phòng Đại cho người dân

Sở Y tế yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Đại tại địa phương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm y tế các huyện/thành phố triển khai ngay các biện pháp phòng, chống bệnh dại; Khẩn trương điều tra, giám sát phát hiện các trường hợp phơi nhiễm để tư vấn tiêm phòng vắc xin, huyết thanh phòng dại; Tuyên truyền tới từng hộ gia đình về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng, chống trước và sau phơi nhiễm để người dân chủ động phòng bệnh.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan Thú y trên địa bàn tăng cường thực hiện giám sát, chặt chẽ các trường hợp bị chó, mèo nghi Đại cắn, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Đại trên động vật dựa vào người bị cắn đi tiêm phòng; truyền thông về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại và các biện pháp phòng, chống bệnh Đại trên động vật, trên người. Khi bị chó, mèo nghi dại cắn, cào cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh Đại kịp thời, không chữa bệnh Đại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận. Tăng cường thực hiện giám sát tại các cơ sở điều trị và cộng đồng để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh Đại trên người, tiến hành điều tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân đồng thời triển khai các biện pháp xử lý triệt để, hạn chế lây lan. Tiếp tục duy trì, củng cố các điểm tiêm phòng bệnh Đại trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo có ít nhất 1 điểm tiêm/huyện, thành phố; bố trí cán bộ trực thường trú

tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Đại ngoài giờ hành chính để đảm bảo tiêm phòng kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm vắc xin phòng bệnh Đại trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương xử lý nghiêm hành vi nuôi chó thả rông, không tiêm vắc xin phòng bệnh Đại cho chó, mèo nuôi theo quy định. Nghiên cứu xử phạt hành chính đối với hành vi nuôi chó thả rông thông qua hình ảnh, video do người dân cung cấp. Để ngăn chặn, khống chế dịch dại lây lan, các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, không thả rông và thực hiện tiêm phòng vắc xin bệnh dại theo quy định để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Ông Vương Tiến Thịnh - bản Thành Công, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu cho biết: “Gia đình tôi nuôi chó 20 năm rồi, thường xuyên nuôi nhốt trong vườn nhà không thả rông chó ra đường nên chưa cắn ai bao giờ. Hàng năm, tôi đều thực hiện tiêm vắc xin phòng dại cho chó đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo an toàn cho gia đình và mọi người.”

Đối với Trung tâm Y tế các huyện,

thành phố, tiếp tục tuyên truyền tới từng hộ gia đình về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng, chống bệnh dại cần tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển kinh doanh chó, mèo trong từng thôn, xóm, xã, phường thực hiện các biện pháp quản lý và phòng bệnh trên đàn chó nuôi theo hướng dẫn của cán bộ Thú y. Đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện 5 không: “Không nuôi chó mèo không tiêm phòng dại”, “Không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương”, “Không nuôi chó thả rông”, “không để chó cắn người”, “Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường”.

Tập trung tuyên truyền cho những người có nguy cơ cao phơi nhiễm với vi rút dại, thực hiện tiêm phòng trước phơi nhiễm và những người bị phơi nhiễm với động vật bị bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại; thực hiện điều trị dự phòng bằng vắc xin, huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn của cán bộ Y tế. Tham mưu và phối hợp với cơ quan Thú y, chính quyền địa phương giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch dại hoặc nghi dại trên động vật để có biện pháp xử lý kịp thời, triệt để hạn chế lây nhiễm bệnh dại sang người./.

Nguyễn Thúy

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần y tế Đức Minh thành lập phòng tiêm chủng Vắc xin dịch vụ chất lượng cao

Ngày 22/12, tại hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức họp, thống nhất, ký kết biên bản thương thảo giữa Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh với Công ty Cổ phần y tế Đức Minh về việc thành lập phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao. Dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần y tế Đức Minh và các cán bộ khoa, phòng có liên quan.

Theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND, ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào mục đích liên kết phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao. Tại cuộc họp, 2 bên đã bàn thống nhất về cơ sở vật chất phục vụ cho phòng tiêm chủng, kho bảo quản vắc xin, sinh phẩm, tuyển dụng nhân lực cũng như kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phòng tiêm chủng...

Đây là mô hình liên kết giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với Công ty Cổ phần y tế Đức Minh, chuyên cung cấp các dịch vụ tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm phòng bệnh với công nghệ tiên tiến, chất lượng nhất hiện nay theo đúng tiêu chuẩn GSP và GDP theo quy định của Bộ Y tế và quy trình ISO của Saípo./.

Ngọc Châu

Bệnh viện Y học cổ truyền Thực hiện tốt phong trào xây dựng đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp

Thực hiện Phong trào xây dựng đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động do ngành Y tế phát động, trong những năm qua Bệnh viện Y học Cổ truyền đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại địa phương.

Hưởng ứng phong trào xây dựng đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, Ban giám đốc Bệnh viện đã phấn đấu quy hoạch xây dựng tổng thể bệnh viện một cách hợp lý để đáp ứng được "Sạch như bệnh viện, đẹp như công viên", bệnh viện đã lồng ghép phong trào xây dựng "Bệnh viện xuất sắc toàn diện" để thực hiện hiệu quả. Một trong những yếu tố được quan tâm trong đảm bảo bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp đó là công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Có nhiều nguyên nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện, trong đó phải kể đến nguyên nhân chủ yếu là vệ sinh buồng bệnh không thường xuyên, dụng cụ y tế không xử lý đúng, sử dụng dụng cụ vệ sinh không đúng cách.

Hàng năm, Bệnh viện phát động phong trào thi đua xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức. Đồng



Quang cảnh BVYH Cổ truyền tỉnh

thời, cán bộ, viên chức Bệnh viện thường xuyên tư vấn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện vệ sinh chung và hợp tác với cán bộ y tế thực hiện tốt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Từ đó, giảm tối đa sự lây nhiễm chéo giữa người bệnh với người bệnh, giữa người bệnh với nhân viên y tế. Cán bộ y tế được trang bị đầy đủ trang phục y tế theo quy định, mang găng tay khi thực hiện thăm, khám, chăm sóc, làm các thủ thuật cho bệnh nhân. Bệnh nhân khi vào viện đều được dùng bơm kim tiêm, dây truyền một lần.

Trên cơ sở đó, các khoa phòng với đặc thù riêng về công việc đã triển khai đến từng cán bộ y, bác sỹ để rèn luyện ý thức về an toàn vệ sinh lao động nhằm đạt được hiệu quả đề ra. Gắn thực hiện nội dung Phong trào thi đua với việc xây dựng nếp sống văn minh trong công sở, cán bộ công chức nỗ lực thi đua trồng, giữ gìn cây xanh, vệ sinh ngăn nắp nơi làm việc... Bệnh viện đã xây dựng được một vườn thuốc nam, khuôn viên Bệnh viện tạo cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp góp phần cùng đơn vị phấn đấu đạt tiêu chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Về mặt công sở văn minh: trang phục, giao tiếp, ứng xử của cán bộ viên chức được qui định rất rõ trong quy chế văn hoá công sở.

Trong công tác khám, chữa bệnh, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát thường xuyên quy trình kiểm soát vệ sinh như: Quy trình

khử khuẩn, tiệt khuẩn đồ vải và các dụng cụ dùng lại; Quy trình thu gom, quản lý, xử lý chất thải y tế... Các quy trình, quy định được các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Bệnh viện cũng quan tâm đầu tư các phương tiện, trang thiết bị cho chống nhiễm khuẩn, trang bị đầy đủ dụng cụ đựng các chất thải và rác thải y tế theo từng loại đúng với quy định của quy trình xử lý chất thải y tế, thùng đựng rác được phân loại bằng các màu khác nhau: Màu xanh cho rác thải thông thường, màu vàng cho rác thải lây nhiễm, màu đen là rác thải phóng xạ chất thải sắc nhọn đựng hộp an toàn.

Để đảm bảo môi trường bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, Bệnh viện đã xây dựng lịch và quy trình vệ sinh môi trường phù hợp cho từng khu vực theo quy định và hướng dẫn

của Bộ Y tế. Công tác xử lý rác thải cũng được chú trọng, đối với chất thải thông thường và chất thải sinh hoạt, Bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty Vệ sinh môi trường hàng ngày thu gom rác và có các hộ lý giám sát đảm bảo công tác vệ sinh đều đặn, sạch sẽ. Quần áo bệnh nhân thay đổi theo lịch, bệnh viện trang bị máy giặt, máy sấy, bàn là quần áo và có nhà giặt riêng nên quần áo luôn khô ráo, phẳng, sạch sẽ. Khi được hỏi về vệ sinh tại bệnh viện, đa số bệnh nhân điều trị ở đây đều rất hài lòng.

Với những kết quả đạt được, Bệnh viện Y học Cổ truyền luôn đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người bệnh, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân./.

Bạch Mai

Bộ Y tế khuyến cáo cách bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa lạnh

Thực hiện Công điện ngày 24/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại người dân thời gian qua, Cục Quản lý Môi trường y tế đã xây dựng Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh.

Những đối tượng nguy cơ cao gặp vấn đề sức khỏe khi lạnh

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý môi trường y tế, vào mùa lạnh có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là: Cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu... Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường lạnh hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm: Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai; Những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, thiếu ánh nắng mặt trời: người lao động nông nghiệp, công nhân...; Những người mắc các bệnh mạn tính: tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp...

Cách phòng lạnh cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ em thế nào

Thứ nhất, đối với người già và trẻ em:

- Hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 9h đêm đến 6h sáng;

- Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dày để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang...;

- Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh;

- Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia đặc biệt là người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như cafein;

- Không nên tắm khuya sau 22h00, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nước ấm để tắm, vệ sinh thân thể;

- Cần vệ sinh miệng, họng sạch sẽ thường xuyên hàng ngày như đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy; Súc miệng bằng nước ấm có pha muối loãng giúp sát trùng cổ, họng và hạn chế viêm họng;

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn; tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh cúm;

- Ăn, uống đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét. Trong bữa ăn hàng ngày cần bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản (tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất). Đối với người lao động nặng, người cao tuổi, trẻ em cần cung cấp lượng tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin nhiều hơn so với những mùa khác nhằm tăng cường nhiệt lượng cho cơ thể chống rét, đặc biệt là bổ sung vitamin A, C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tránh ăn uống đồ lạnh, đồ ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra vì dễ làm cơ thể nhiễm lạnh;

- Những người bị cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, mắc các bệnh hô hấp mạn tính, cơ xương khớp... đã được chẩn đoán thì phải chú ý tuân thủ nguyên tắc dùng thuốc, có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ;

- Rèn luyện thân thể, tập thể thao thường xuyên giúp làm ấm cơ thể, nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết lạnh;

- Thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Thứ hai, đối với những người phải làm việc trong thời tiết lạnh

- Nếu phải làm việc ngoài trời cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm;

- Cần phải giữ người, tay chân khô ráo, tránh ẩm ướt đặc biệt công nhân làm việc ngoài trời, trong hầm lò... Đeo khẩu trang trong khi làm việc để bảo vệ đường hô hấp;

- Những ngày mưa rét, làm việc ngoài trời, phải trang bị và sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động áo chống nước, áo mưa, mũ, găng tay đệm bông và lớp ngoài chống nước; giày ủng ấm và chống nước... vì quần áo, đầu tóc ướt sẽ làm mất nhiệt nhanh chóng khiến cơ thể bị nhiễm lạnh;

- Khi ra ngoài trời lạnh, nhất thiết phải mặc ấm đặc biệt cần giữ ấm cổ và ngực. Trong lúc lao động, nếu thấy người nóng lên thì nên cởi bớt áo dần dần;

- Để có đủ nhiệt lượng lao động và chống rét, người lao động cần ăn uống đầy đủ chất đặc biệt là chất béo, glucit và nên ăn uống nóng.

Không nên để các loại máy sưởi gần trẻ nhỏ, người già

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường y tế, để dự phòng nhiễm độc khí CO (Dioxit Cacbon) trong nhà, người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức; không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng;

Không nên để các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi...) gần trẻ nhỏ, người già vì tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, vừa gây khô da, khô mũi, nguy cơ bỏng và cháy cao.

Khoảng cách tốt nhất khi đặt các máy sưởi này khoảng 1-2m và nên để chế độ quay với mục đích làm ấm phòng là chính, không nên chiếu sưởi trực tiếp vào người bởi các nguy cơ nói trên;

Khi sử dụng chần điện phải kiểm tra kỹ trước khi sử dụng để phòng hư hỏng, đảm bảo cách điện và cách nhiệt của dây. Không giặt ướt để tránh tình trạng chập điện. Bật chế độ ấm vừa đủ và khi đủ ấm thì tắt trước khi sử dụng.

Nguyễn Hằng

+ HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ NĂM 2023

Chiều ngày 26/12, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2023 cho các xã, phường, thị trấn đã đăng ký trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có lãnh đạo: Sở Y tế; các phòng chức năng Sở Y tế; Bệnh viện YHCT; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm; UBND huyện; Trung tâm Y tế huyện/thành phố cùng các thành viên trong Hội đồng xét công nhận. TTND, BSKII. Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc..

Năm 2023, có 88 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố đề nghị công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2023 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế. Qua kết quả chấm điểm cho thấy các xã, phường, thị trấn có hồ sơ đề nghị đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT, cụ thể: Đã đạt từ 80% tổng điểm trở lên; không bị “điểm liệt”; số điểm trong mỗi tiêu chí đã đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên.

Hầu hết kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2023 có giảm so với năm 2022: Số xã, phường, thị trấn đủ điều kiện xét là 88/94, giảm 5,67% so với năm

2022 (trong đó có 02 xã lần đầu được công nhận: Xã Bum Tở của huyện Mường Tè và xã Nậm Manh của huyện Nậm Nhùn), có 08 xã của huyện Sin Hồ không duy trì đạt TCQG (Thị trấn, Tả Ngảo, Lũng Thành, Pu Sam Cáp, Tủa Sin Chải, Hồng Thu, Nậm Hăn, Pa Tần). Số điểm đạt của các xã chưa cao (60,3% số xã đạt điểm dưới 85/100 điểm): huyện Than Uyên có 11/12 xã đạt từ 85/100 điểm, huyện Sin Hồ có 13/14 xã đạt dưới 85/100 điểm.

Một số nội dung các xã khó thực hiện, thực hiện chưa đạt: Tỷ lệ người dân có thể BHYT đạt dưới tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh (96,2%), chủ yếu ở huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường. Thiếu chức danh nghề nghiệp như bác sĩ, điều dưỡng, dược, cán bộ được đào tạo về y học cổ truyền... Hầu hết các Trạm Y tế chưa đủ 100% danh mục trang thiết bị tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế. 100% số Trạm Y tế chưa có đủ 100% danh mục thuốc quy định. Các xã của huyện Sin Hồ danh mục thuốc rất thấp 12/14 xã có danh mục thuốc <40%.

Kết quả, các thành viên Hội đồng đã đánh giá và bỏ phiếu, với 100% số phiếu công nhận 88 xã đạt các Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2023.

Nguyễn Hằng

+ Triển khai quản lý, điều trị ngoại trú bệnh Viêm gan B, C và các dịch vụ kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Dựa vào điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và sự hỗ trợ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dự kiến trong tháng 1/2024, tại BVĐK tỉnh đưa vào quản lý, điều trị bệnh nhân Viêm gan B, C mạn tính. Thực hiện quản lý ngoại trú bệnh nhân tại phòng khám Truyền nhiễm, nhân lực thực hiện khám, điều trị, quản lý bệnh nhân bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện. Bệnh viện gửi mẫu xét

nghiệm đo tải lượng vi rus Viêm gan B, C đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để thực hiện.

Các dịch vụ kỹ thuật mới được triển khai bao gồm: HBV đo tải lượng hệ thống tự động; BCV đo tải lượng hệ thống tự động; HBeAb miễn dịch tự động; HBeAg miễn dịch bán tự động; HBsAb miễn dịch bán tự động; siêu âm Doppler xuyên sọ; siêu âm tim thai qua thành bụng; chụp Xquang tử cung vòi trứng./.

Nguyễn Hằng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Chiều ngày 26/12/2023, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự Hội nghị có BSKKI. Tạ Hồng Long - Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Than Uyên; Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức Trung tâm.

Năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Y tế và UBND huyện Than Uyên, Trung tâm Y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh với Bệnh viện Bạch Mai; tiếp tục triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và KCB từ xa. Chất lượng cán bộ tiếp tục được nâng lên; triển khai thực hiện phòng mổ áp lực dương, hệ thống thận nhân tạo, máy tán sỏi Lazer; máy xét nghiệm miễn dịch, máy siêu âm tim, siêu âm 4D... TTYT Than Uyên là đơn vị y tế tuyến huyện đầu tiên của tỉnh được xếp hạng II, biên chế 190 giường bệnh (kê 289 giường), 04 phòng chức năng, 17 khoa chuyên môn; 12 trạm y tế xã, thị trấn.

Về công tác y tế dự phòng, trên địa bàn huyện không có dịch lớn xảy ra; thực hiện giám sát dịch tễ phát hiện 04 ca bệnh Tay - Chân - Miệng; 21 ca sốt phát ban nghi sởi; 03 ca bệnh viêm não do vi rút; tư vấn và tiêm phòng đại cho 118 người, không phát hiện ca bệnh và tử vong do bệnh đại; không có ca mắc bệnh Cúm A. Tổ chức tiêm chủng thường kỳ tại 12/12 xã, thị trấn, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

Triển khai thực hiện tốt các dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2023; chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trong dịp Tết, lễ hội. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, ngành và địa

phương phát động. Đảm bảo công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh.

Công tác khám, chữa bệnh luôn được quan tâm, đưa vào sử dụng nhiều trang thiết bị mới, xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật. Tăng cường củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện, tiêu chí hạng bệnh viện, tiêu chí bệnh viện xanh - sạch - đẹp. Chỉ đạo các khoa, phòng tăng cường nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện tốt 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức của Bộ Y tế, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện KCB cho 177.506 lượt người, đạt 101,4%; điều trị nội trú cho 14.680 bệnh nhân, đạt 133,5% KH, ngoại trú và kê đơn cho 94.004 bệnh nhân, đạt 110,6%.

Triển khai 60 lượt chỉ đạo tuyến; tăng cường hỗ trợ KCB, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các trạm y tế. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Bệnh viện tỉnh và Bệnh viện Trung ương tổ chức. Năm 2023, Trung tâm triển khai một số dịch vụ kỹ thuật mới như: Kéo giãn cột sống, trị liệu bằng siêu âm, trị bằng sóng cao tần; phẫu thuật mổ cắt khâu phục hồi gan, lách; nối mạch máu, thần kinh; theo dõi huyết áp xâm lấn; hút tế bào bằng kim nhỏ; vá da, các phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép, trích áp se mi, kết mạc, phẫu thuật bóc nhân sơ vú, phẫu thuật tạo hình bảo tồn ngón tay mất da bằng vạt groin flap; Xét nghiệm vi sinh. Một số kỹ thuật xét nghiệm...

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những giải pháp nâng cao chất lượng KCB, công tác y tế dự phòng, dân số, phát triển nguồn nhân lực, triển khai các kỹ thuật mới...

Phát biểu chỉ đạo, BSKKI. Tạ Hồng Long - Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề

nghị trong thời gian tới đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng KCB, y đức, quy tắc ứng xử. Tăng cường triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao tại đơn vị và thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế. Tăng cường đưa các dịch vụ kỹ thuật y tế tại tuyến xã để người dân có thể tiếp cận, phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Chủ động thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về Luật Bảo hiểm Y tế, các nghị định của Chính phủ, đặc biệt Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh để mọi người tích cực tham gia, nâng tỷ lệ người có thẻ BHYT lên 96,5% năm 2024. Chủ động khắc phục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu đảm bảo thuốc, vật tư, hoá chất đáp

ứng yêu cầu nguyện vọng KCB của Nhân dân. Chú trọng truyền thông quảng bá dịch vụ kỹ thuật cao, thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số áp dụng trong KCB, rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân; sớm thực hiện bệnh án điện tử và các dịch vụ tế theo yêu cầu tại đơn vị...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2023, Trung tâm đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen và Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể TTYT; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 - 2023. Đề nghị Sở Y tế công nhận Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" cho 01 cá nhân. Công nhận Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" cho 44 cá nhân; tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 59 cá nhân. Đảng bộ Trung tâm Y tế tặng Giấy khen cho 03 chi bộ và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mai Hoa

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG CÁC LOẠI VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

Thực hiện Kế hoạch số 05/SYT-NVY, ngày 05/01/2024 của Sở Y tế về triển khai kế hoạch tiêm chủng mở rộng tháng 01 và tháng 02 năm 2024. Từ ngày 10 - 12/01/2024, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc xin (SII, OPV, Sởi, Sởi- Rubella, DPT) tại các Trạm Y tế, phòng khám Đa khoa khu vực và các điểm tiêm chủng ngoài trạm.

Sau 03 ngày triển khai, toàn tỉnh có số trẻ được tiêm vắc xin SII (Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib) mũi 1 là: 2.272 trẻ, mũi 2 là: 1.232 trẻ, mũi 3 là: 310 trẻ; uống OPV: 1.983 trẻ; tiêm Sởi: 1.653 trẻ; tiêm Sởi - Rubella: 127; tiêm DPT (Bạch hầu, ho gà, uốn ván) cho: 3.782 trẻ. Các điểm tiêm đã tổ chức buổi tiêm chủng thực

hiện theo đúng quy định: Khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng an toàn, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng.

Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong. Nếu tuân thủ việc tiêm chủng, trẻ nhỏ sẽ giảm được nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi... Bên cạnh đó, tiêm chủng vắc xin còn giúp giảm thiểu tối đa các di chứng, biến chứng, tử vong do bệnh tật so với trường hợp không được tiêm phòng. Để phòng tránh các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em, các bậc cha mẹ cần chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Hồng Thơm

➤ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Chiều ngày 22/12/2023, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có BSKKI. Tạ Hồng Long - Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc sở Y tế; đại diện BHXH tỉnh và tập thể lãnh đạo CNVC - NLĐ của Bệnh viện.

Năm 2023, Bệnh viện đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Thành lập khoa Tim mạch-Lão khoa; Ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện E trung ương hỗ trợ toàn diện khoa Tim mạch-Lão khoa, YHCT-PHCN và các chuyên khoa khác theo yêu cầu của bệnh viện. Rà soát và cải tiến quy trình khám bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh đến khám bệnh, một số quy định không phù hợp đã được khắc phục. Bố trí khu vực tiếp đón, phòng 1 cửa, phòng lấy máu xét nghiệm phù hợp để quy trình khám bệnh được thuận lợi, nhanh chóng. Các khoa lâm sàng tiếp nhận người bệnh, khám, chỉ định cấp cứu, điều trị trong thời gian nhanh nhất. Chất lượng chẩn đoán, điều trị được nâng cao, không có biểu hiện lạm dụng thuốc, dịch truyền, hồ sơ bệnh án được ghi chép cụ thể, chi tiết các nội dung chăm sóc, điều trị người bệnh. Từng bước số hóa hồ sơ bệnh án trên phần mềm quản lý bệnh viện. củng cố hệ thống cấp cứu tại các khoa và các tổ cấp cứu ngoại viện. Ban hành và kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện với mục tiêu cấp cứu kịp thời những trường hợp người bệnh trong cơn nguy kịch. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, KCB; công tác chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ...

Trong năm 2023, Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho 123.581 lượt, đạt 103% kế hoạch, tăng 9,4% so với năm 2022; tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú 30.360 lượt, đạt 108,4% kế hoạch, tăng 18,4% so với năm 2022; bệnh nhân điều trị ngoại trú và kê đơn 90.643 lượt, đạt 103% kế hoạch. Tổng số ca phẫu thuật 6.163 ca, đạt 112,7% kế hoạch, tăng 26% so với năm 2022; thủ thuật 267.415 ca, đạt 163,4% kế

hoạch, tăng 48,9% so với năm 2022. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 98,1% kế hoạch, tăng 164% so với năm 2022.

Đặc biệt, bệnh viện triển khai được 08 dịch vụ kỹ thuật mới như: Test HP hơi thở, điều trị bằng các dòng điện xung, bơm surfactant điều trị suy hô hấp sơ sinh, phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo, chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm, BNP của sinh hoá, tạo hình thân đốt sống bằng bơm ciment sinh học, kỹ thuật xét nghiệm hồng cầu lưới.

Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn được giao, công suất sử dụng giường bệnh đạt từ trên 95% trở lên. Tích cực triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu theo kế hoạch đăng đã ký 38/38 kỹ thuật mới; triển khai Đề án KCB theo yêu cầu.

Tham luận tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những giải pháp nâng cao chất lượng KCB, tăng thu dung người bệnh, triển khai các kỹ thuật mới, chuyển đổi số...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSKKI. Tạ Hồng Long - Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNVC của bệnh viện thực hiện tốt các nội dung sau: Hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu để nâng hạng bệnh viện từ hạng II lên hạng I vào năm 2024. Nâng cao chất lượng KCB, y đức, quy tắc ứng xử; tăng cường triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và thực hiện chuyển giao dịch vụ kỹ thuật cho tuyến dưới; xây dựng kế hoạch chia tách, thành lập khoa PHCN, ung bướu. Khắc phục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu thầu đảm bảo thuốc, vật tư, hoá chất đáp ứng yêu cầu nguyện vọng KCB của Nhân dân trên địa bàn. Chú trọng truyền thông Luật khám bệnh, chữa bệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024; quảng bá dịch vụ kỹ thuật cao, thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị tại BVĐK tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số trong KCB...

Mai Hoa

Bản tin Y tế Lai Châu

➤ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 28/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế dự phòng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị BSKKI. Tạ Hồng Long, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; phòng Nghiệp vụ Y, phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế cùng Ban giám đốc Trung tâm và CNVC - NLĐ của đơn vị.

Năm 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, hỗ trợ chuyên môn tuyến y tế cơ sở. Phối hợp với TTYT các huyện/thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ 106/106 trạm Y tế các xã, phường, thị trấn và phòng khám khu vực trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh.

Trong năm, tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không có dịch lớn xảy ra. Các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ tăng trở lại như: Viêm não Nhật Bản, Sởi - Rubella, Ho gà, Uốn ván sơ sinh (do thiếu vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng). Bệnh COVID-19 ghi nhận 656 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Công tác giám sát các dịch bệnh khác như: giám sát phát hiện 40 trường hợp tay chân miệng; ghi nhận 03 trường hợp mắc Liên cầu lợn; có 2.104 trường hợp bị chó, mèo nghi mắc bệnh Đại cần đến khám và tư vấn, tiêm vắc xin phòng bệnh Đại cho 1.919 trường hợp... Duy trì công tác tiêm chủng thường xuyên tại 106/106 xã, phường, thị trấn; Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin 4.493 trẻ, tổng số phụ nữ có thai tiêm phòng 2 mũi uốn ván trở lên (UV2+): 7.244 người. Tình hình sốt rét tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung ở một số xã khó khăn của huyện Mường Tè. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống Sốt rét tại cộng đồng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh nhân Sốt rét. Trong năm thực hiện 1.672 buổi truyền thông tại cộng đồng cho 35.440 lượt người nghe, phát hiện 93 bệnh nhân có ký sinh trùng thể Vivax...

Công tác khám, chữa bệnh, cấp thuốc điều trị ngoại trú, chuyển tuyến, thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền. Trong năm, khám cho 13.051 lượt người, kê đơn điều trị ngoại trú cho 12.065 lượt người.

Tại Hội nghị các khoa, phòng tập trung thảo luận, chia sẻ những giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, kiểm dịch y tế quốc tế, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSKKI. Tạ Hồng Long - Phó Giám đốc Sở Y tế đã ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm, đồng thời đề nghị Trung tâm trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện những nội dung sau: Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo môi trường làm việc tốt cho viên chức, người lao động. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, y đức, quy tắc ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường, chỉ đạo kiểm tra giám sát đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình y tế năm 2024; Hướng dẫn hỗ trợ tuyến y tế cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức của người dân về phòng chống dịch bệnh. Duy trì công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh truyền nhiễm, khống chế dịch kịp thời, không để dịch lớn xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh. Tăng cường phát triển, mở rộng, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế trong đơn vị. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại cơ quan đơn vị theo đúng quy định... Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan đơn vị phát triển ngày càng vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

N. Hằng - Phương Thúy

Bản tin Y tế Lai Châu



"Tết ấm vùng cao"

Ngày 20/1, Báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm phát triển Sức khỏe bền vững (VietHealth), Quỹ tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình "Tết ấm vùng cao" tại 2 xã: Nậm Pì và Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn).

Tham dự chương trình có sự tham gia của các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tổng Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Tuấn Linh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống; BSCKII, Bùi Tiến Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế; Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nậm Nhùn; các cán bộ Đoàn công tác, các Nhà tài trợ, cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phóng viên, cùng đông đảo nhân dân 2 xã Nậm Pì, Nậm Chà.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tổng Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là các chính sách phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tuy nhiên, Lai Châu là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn lực của có hạn. Chương trình "Tết ấm vùng cao" năm 2024 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giúp đỡ, chia sẻ và giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh cho Nhân dân. Đồng thời, hỗ trợ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt hơn để đón Tết, vui xuân đầm ấm bên gia đình, người thân theo tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bà con nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực

UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, VietHealth, Quỹ tấm lòng Việt; các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh. Đồng thời mong muốn, thời gian tới các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ sẽ tiếp tục quan tâm và là cầu nối để triển khai nhiều chương trình thiện nguyện như: Tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ vật chất... giúp bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu phần nào với bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Thay mặt đoàn thiện nguyện, đồng chí Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết: Với phương châm góp sức mình vào việc xây dựng những giá trị nhân văn cho các gia đình và xã hội, những năm qua Báo Sức khỏe và Đời sống đã cùng các doanh nghiệp, đối tác đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, bảo trợ xã hội. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Báo Sức khỏe và Đời sống lại tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân, các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... để mỗi người dân đều được đón Tết đầm ấm, yên vui, an toàn trong sự sẻ chia của cả cộng đồng. Mong rằng những phần quà và hoạt động thăm khám, chữa bệnh của đoàn thiện nguyện hôm nay sẽ tiếp thêm động lực, đưa Tết đầm ấm hơn đến với bà con 2 xã Nậm Pì và Nậm Chà của huyện Nậm Nhùn.

Tại chương trình, đoàn thiện nguyện trao 1.000 suất quà Tết cho người dân ở hai xã Nậm Pì và Nậm Chà (sữa, bánh kẹo, thực phẩm chức năng... và tiền mặt) trị giá 1,5 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh cho 1.000 người dân 2 xã. Đồng thời, trao tặng 11 tủ thuốc, 11 phần thuốc và 110 triệu đồng cho 11 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Cùng với đó, đoàn thiện nguyện còn tổ chức chương trình gói bánh chưng mừng Tết cổ truyền dân tộc; giao lưu văn nghệ, tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Nậm Pì; tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nậm Pì.

Nguyễn Hằng - Phương Thúy

Bản tin Y tế Lai Châu



NGÀNH Y TẾ CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Chiều 18/1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Tổng Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo UBND các huyện; lãnh đạo các phòng chức năng, khoa, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng Trạm Y tế một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, toàn ngành Y tế đã tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 28/32 chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; đã thực hiện khám, chữa bệnh cho trên 1.133.062 lượt bệnh nhân; triển khai được 8 dịch vụ kỹ thuật mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến nay, đã tạo lập được gần 260.000 hồ sơ sức khỏe điện tử với đầy đủ thông tin và sẵn sàng kết nối với dữ liệu hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế. Đối với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ổn định, không có dịch lớn xảy ra, không có trường hợp tử vong do dịch. Tuy nhiên còn ghi nhận những chùm ca bệnh như: Đau mắt đỏ, Quai bị, Thủy đậu, Tay chân miệng, Than và một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ quay trở lại như: Viêm não Nhật Bản, Sởi-Rubella, Ho gà, Uốn ván sơ sinh tại một số huyện/thành phố. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt thấp do thiếu nguồn vắc xin từ tuyến Trung ương.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác khám, chữa bệnh được chú trọng, tập trung vào các mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, phục vụ bệnh nhân. Thực hiện có hiệu quả Đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh"; thực hiện hiệu quả Đề án "Bệnh viện vệ tinh". Dịch vụ kỹ thuật tiếp tục được mở rộng theo phân tuyến, góp phần giảm quá

tải cho bệnh viện tuyến trên. Các bệnh không lây nhiễm được tăng cường quản lý. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế được quan tâm thực hiện tốt. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai lồng ghép có hiệu quả, từng bước cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em...

Trong năm 2023, Ngành còn gặp một số khó khăn như: Mô hình bệnh tật thay đổi; một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cao phục vụ hoạt động cho ngành y tế còn thiếu; thiếu bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt thấp (do thiếu vắc xin). Công tác phối hợp trong quản lý hành nghề y được tư nhân ngoài công lập tại một số địa phương trong tỉnh còn hạn chế...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác y tế dự phòng; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống y tế; công tác khám, chữa bệnh cho người dân; thu hút, đào tạo nguồn nhân lực...

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành y tế đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, ngành y tế cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2023. Đồng thời, triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát, phòng, chống dịch bệnh kịp thời; thực hiện hiệu quả Chương trình tiêm chủng mở rộng; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế. Cùng với đó, tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh; tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, vật tư, nhất là các thuốc thiết yếu. Chú trọng việc hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến Trung ương có kỹ

thuật, chuyên môn sâu, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế tỉnh, đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Với mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tỉnh Lai châu cả về thể chất và tinh thần, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống, năm 2024, Ngành Y tế tiếp tục kiện

toàn và xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, đảm bảo năng lực chuyên môn vững vàng, từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ngang tầm với các tỉnh trong khu vực.

Nguyễn Hằng - Nguyễn Thúy



TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN “SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ” GIAI ĐOẠN 2021-2023

Ngày 19/12, Ban quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021 - 2023” (viết tắt là RAI 3E) tổ chức Hội nghị tổng kết. Tham dự hội nghị có TTUT, BSCKI. Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; TTUT, BSCKI. Vũ Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Trưởng BQL Dự án, lãnh đạo một số Khoa, Phòng chức năng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 3 huyện thụ hưởng Dự án (Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ).

Dự án được triển khai tại 3 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ. Trong đó có 22 xã với 177 số thôn, bản có y tế bản tham gia Dự án. Với 5 mục tiêu bao gồm: Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân; bảo vệ người dân trong vùng nguy cơ bằng các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét thích hợp; nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch tễ sốt rét và đảm bảo năng lực đáp ứng dịch sốt rét; nâng cao kiến thức và hành vi của người dân nhằm chủ động bảo vệ bản thân trước bệnh sốt rét; quản lý và điều phối hiệu quả chương trình phòng chống và loại trừ sốt rét quốc gia.

Trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh ta phát hiện được 355 ca KST thể P.vivax tập trung tại huyện Mường Tè và chủ yếu tập trung ở nhóm người dân tộc thiểu số (La Hủ) có điều kiện kinh tế khó khăn, tập quán lạc hậu khó quản lý.

BSCKI. Vũ Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Trưởng BQL Dự án nhấn mạnh: Mặc dù tình

hình bệnh sốt rét tại tỉnh ta trong giai đoạn 2020-2023 có diễn biến phức tạp, tập trung tại huyện Mường Tè, số bệnh nhân tăng cao (355 bệnh nhân); công tác mua sắm, đấu thầu thuốc sốt rét, hóa chất, vật tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc... Song được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Sở Y tế, sự phối kết hợp và vào cuộc của các cấp, các Ngành, chính quyền địa phương; sự giúp đỡ của Viện sốt rét - Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương; Dự án Quỹ toàn cầu PCSR... nên hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét của tỉnh. Dự án có 60 chỉ số báo cáo, kết quả 60 chỉ số đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đến ngày 31/12/2022 đã có 7 huyện, thành phố đã được công nhận đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét. Tình hình sốt rét trong toàn tỉnh đến ngày 10/12/2023 cả tỉnh chỉ có 93 bệnh nhân sốt rét thể P. vivax, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Vì vậy, đã góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động của Chương trình phòng, chống sốt rét Quốc gia. Kết quả trong nhiều năm nay tình hình dịch tễ sốt rét trên địa bàn ổn định, không có tử vong do sốt rét, không có bệnh nhân sốt rét ác tính, không có dịch lớn sốt rét xảy ra.

Trong thời gian tới, BQL Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 cần sự quan tâm hơn nữa của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, Viện Sốt rét - ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương, Dự án Quỹ Toàn cầu... tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tài trợ chương trình phòng chống sốt rét của tỉnh để tỉnh triển khai thực hiện Dự án giai đoạn tiếp theo đúng tiến độ, có hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch sốt rét trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Châu